



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาบ้านห้วยาคา หมู่ที่ ๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านห้วยาคา หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะงานดังนี้

- วางท่อเมนประปา พีวีซี ขนาด  $\varnothing$  ๒" ชั้น ๘.๕ พร้อมอุปกรณ์ ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๙ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนของ อบต.) ราคาากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้**

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างงานในสัญญาเดียวและประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๗,๖๐๐.-บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาในครั้งนี้

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ค้าภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

สถานที่ก่อสร้างให้ผู้ซื้อของสอบราคาไปทำการตรวจสอบพื้นที่โครงการก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีปัญหาอุปสรรคในการทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ไม่ได้

**กำหนดยื่นของสอบราคา** ในวันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ **ยกเว้น** วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ยื่นของสอบราคา ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอ ชั้น ๒)

**กำหนดเปิดของสอบราคา** ในวันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอ ชั้น ๒)

**ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา** ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ระหว่างวันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๔๔๔๖-๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการหรือทางเว็บไซต์ของ [www.koratdla.go.th](http://www.koratdla.go.th), [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) และ [www.nongjiangyai.go.th](http://www.nongjiangyai.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

(นายสมมิตร คุ่มบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

